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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ Śř ครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞŞ 

วนัศุกรท์ีÉ řŠ สิงหาคม ŚŝŞŞ เวลา řś.ŘŘ-řŞ.ŘŘ น. 

ณ หอ้งประชุมสมาคมผูผ้ลิตปลาป่นไทย 
------------------------------------- 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ     

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พร้อมร่วมกันแลกเปลีÉยนข้อมูล 

ความเคลืÉอนไหวด้านวัตถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก  

ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞŞ 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ     

3.1 รายงานผลผลิตปลาป่นประจาํเดือนปี ŚŝŞŞ (มกราคม – กรกฎาคม) 

3.2 รายงานงบราย รับ  – ราย จ่ายประจําเดื อน มิถุนายน  - กรกฎาคม ŚŝŞŞ                

และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี  ŚŝŞŞ ฐานะการเงิน ณ วันทีÉ  śř 

กรกฎาคม ŚŝŞŞ 

3.3 รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞŞ 

 และการเกบ็ค่าบาํรุงพิเศษจากการส่งออกไตรมาส Ś/ŚŝŞŞ (เมษายน - มิถุนายน) 

3.4 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะทาํงานว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการ 

ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย (CCRF) และการดาํเนินโครงการการ 

ปรับปรุงการทาํประมง  (Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

  3.5 รายงานการจัดประชุมชีÊแจงการเปลีÉยนแปลงระบบ GMP&HACCP  

เป็นระบบ GHPs (เมืÉอวันทีÉ ş สงิหาคม ŚŝŞŞ)  ผ่านระบบออนไลน์   

จัดโดย...กองควบคุมอาหารและยาสตัว์ กรมปศุสัตว์   

3.6 รายงานการเข้าร่วมประชุมร่วมกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิÉงแวดล้อม (เมืÉอวันทีÉ ş สิงหาคม ŚŝŞŞ) จัดโดย...สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย  

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา           

4.1 พิจารณากาํหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ Śř  

ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞŞ  พร้อมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาํปี ŚŝŞŞ  

(มีวาระเลือกตัÊงรอบปีบริหาร ŚŝŞŞ-ŚŝŞŠ)   

4.2 พิจารณาโปรแกรมกิจกรรมสมาคมฯเดือนพฤศจิกายน ŚŝŞŞ 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ  (ถา้มี)           

 

řŞ.ŘŘ น. ปิดประชุม     
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คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉเขา้ร่วมประชุม 

ř.  คณุสงวนศักดิÍ อัครวรินทร์ชัย     นายกกิตติมศักดิÍ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณกนัตพงษ ์ บุญราศรี   กรรมการกลาง 

Ś.  คณุอาํนวย  เอืÊออารีมิตร     นายกสมาคมฯ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณกติติพัฒน์ เอืÊออารีมิตร   กรรมการกลาง 

ś. คุณสุภาวดี  โชคสกุลนิมิตร     อุปนายกสมาคมฯ 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณสฤษฎ์พัฒน์   ภมรวิสฐิ   เลขาธกิารสมาคมฯ  

Ŝ. คุณมงคล  เหล่าทวีสขุ     อุปนายกสมาคมฯ 

ŝ. คุณอภิชัย  เตชะนิธสิวัสดิÍ     ประชาสมัพันธ ์

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณวัลลภ โพธเิพียรทอง   อุปนายกสมาคมฯ 

   คุณสพุร ปัญญาสาคร   เหรัญญิก 

Ş. คุณวรรณา  โรจน์กังสดาล     นายทะเบียน 

ş. คุณนิรุตติÍ  เหลืองนฤมิตชัย    ปฎิคม 

Š. คณุสทุศัน์  บวรวณิชย์     กรรมการกลาง 

ş. คุณชูชัย  ปิติเจริญกิจ     กรรมการกลาง 

Š. คุณสมศักดิÍ  เอกอุร ุ      กรรมการกลาง 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณสวุิทย์ ตันรัตนากร   กรรมการกลาง 

š. คุณนิธินันท ์  ลลีาพรรณวุฒิ     กรรมการกลาง 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณนิคม กนกภัยพิพัฒน์   กรรมการกลาง 

řŘ.คุณวิษณ ุ  ศิริคุรุรัตน ์     กรรมการกลาง 

řř.คุณเจตนินท ์ โสณมัย      กรรมการกลาง 

řŚ.คุณสมพงษ ์ ศิรประภาพงษ์     กรรมการกลาง 

řś. คุณณิชกมล อุมารี      ผู้จัดการสมาคมฯ 

    

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม    

ř. คุณจงรักษ์  นฤขัติพิชัย     อุปนายกสมาคมฯ 

Ś. คุณโกวิท  แย้มกลิÉน     กรรมการกลาง 

ś. คุณกติิศักดิÍ  ปิยะพัฒนา     กรรมการกลาง 
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Ŝ. คณุชัยพิพัฒน์ พฤกษ์วัฒนากุล     กรรมการกลาง  

ŝ. คุณสุบรรณ   เศรษฐวรพันธ์ุ     กรรมการกลาง 

 

เปิดประชุมเวลา řś.ŘŘ น.      

คุณอาํนวย    เอืÊออารีมิตร  ทาํหน้าทีÉประธานทีÉประชุม 

คุณณิชกมล  อุมารี   ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารทีÉประชุม 

 

ประธานทีÉประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกท่านทีÉได้เข้าร่วมประชุมในครัÊงนีÊ  

หลังจากนัÊนได้เปิดประชุมตามวาระดังนีÊ 

 

วาระทีÉ ř ประธานแจง้ทีÉประชุมทราบ    

 

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พรอ้มร่วมกนัแลกเปลีÉยน

ขอ้มูลความเคลืÉอนไหวดา้นวตัถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ 

 

สถานการณป์ลาป่นภายในประเทศ :  ราคาปลาป่นเริÉมผันผวนไม่สู้ดี เหตุมาจากทีÉทางเปรู

มีการเปิดโควตาพิเศษมีการเปิดจับปลา řŘ วันได้ปลาสดประมาณ Ŝ แสนกว่าตัน เมืÉอทาํเป็นปลาป่นจะอยู่ทีÉ 

ř.ş แสนตัน ส่วนใหญ่โรงงานปลาป่นขายล่วงหน้าไปแล้ว ř แสนกว่าตัน และกาํลังดาํเนินการส่งมอบให้จีน

ในครอบเก่าไปจาํนวนหนึÉง ทางจีนมีการจับราคาลง สตอ็คปลาป่นคงเหลือในจีนแค่แสนกว่าตัน พอใช้ได้แค่ 

ř เดือนเท่านัÊน ในสถานการณ์แบบนีÊทาํให้เชืÉอได้ว่าผู้ทีÉขาดของจะต้องหาของมาเติม และทางภายในของจีน

เปิดจับปลาแล้ว แต่ยังไม่มีรายงานออกมา ทางประเทศอินเดียเริÉมมีการจับปลาแล้ว และเคยเปิดขายปลาป่น

ทีÉราคา śŘŘ เหรียญสหรัฐ ราคาจากจีนดรอปลงมาจาก ř.Š-ř.š หมืÉน ลงมา ř พันเหรียญสหรัฐ แต่ผู้ทีÉขาด

ของกต้็องซืÊ อ อาจจะมีออเดอร์เร่งด่วนทีÉส่งมอบในเดือนกันยายน พอทีÉจะมีความเป็นไปได้ ออเดอร์ทีÉทาง

ไทยเราจะสามารถรับได้คาดว่าน่าจะไม่เกินเดือนกันยายนนีÊ  โอกาสทีÉจะไปขายล่วงหน้าในเดือนตุลาคม-

ธนัวาคม มีความเป็นไปได้น้อย ทางจีนเองกค็งรอดูว่าทางภายในทีÉเปิดจับปลานัÊนจะได้มากแค่ไหน ด้วยการ

ใช้ในจีนในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม มีการใช้น้อยมาก การทีÉไทยจะขายออเดอร์ล่วงหน้าในเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคมนัÊนโอกาสแทบจะไม่มีเลย หากว่าทางเปรูจะมีการให้จับปลาเพิÉมถึงสิÊนเดือนสิงหาคม

ยิÉงทาํให้โอกาสจากประเทศอืÉนๆ รอบข้างมีน้อยลงตามไปด้วย ในขณะนีÊ การวางแผนการจับปลาของเปรู

เป็นไปในทิศทางทีÉดี จากทีÉจับปลาสดได้ ŝ พันตันกเ็พิÉมมาเป็น Ś-ś หมืÉนตัน หากกองเรือได้เตรียมความ

พร้อมเตม็ทีÉ ทางประมงของเปรูมีการเรียกร้องให้มีการจับปลาเพิÉม เพราะได้รับออเดอร์ล่วงหน้ามาแล้ว และ

การจับปลาก่อนหน้านีÊมีทิศทางไม่ค่อยสู้ดีนัก จากปรากฎการณ์เอลนีโน่ทีÉเกดิขึÊนทัÊงเปรูและทัÉวโลก อย่างไรก็

ตามการจับปลาของไทยกจ็ะได้รับผลกระทบนีÊ จากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป แต่จะมีผลกระทบมากน้อยแค่
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ไหนคงต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไปจากนีÊ  ประเทศออสเตรเลียจากเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมจะถึงหน้า

หนาวแต่กส็ามารถอยู่กันได้แบบสบายๆ  

  การส่งออกในเดือนสิงหาคมของไทยยอดสูงขึÊ นแตะทีÉ řŝ,ŝŘŘ ตัน เกินเป้าร่วม 

ŝŘ% ยอดรวมตัÊงแต่เดือนมกราคม-สิงหาคมอยู่ทีÉ ř แสนตันเกนิเป้า ŚŘ% แต่สถานการณ์ใน Ŝ เดือนหลัง 

หากส่งออกได้เดือนละ řŘ,ŘŘŘ-řŚ,ŘŘŘ ตัน ตลาดภายในกจ็ะไม่กระทบ สาํหรับเดือนกันยายนยังเชืÉอมัÉน

ว่าจะส่งออกได้ řŚ,ŘŘŘ ตัน เหลอืใน ś เดือนสดุท้าย ทีÉยังน่ากังวลว่าหากโควตาครอบ B มีไม่เกนิ ř.ŝ ล้าน

ตันราคาตลาดโลกไม่น่าจะลดตํÉากว่าในปัจจุบัน  

 การซืÊ อขายจากฝัÉงอาหารสัตว์ดูเงียบเหงา การใช้ปลาเหมือนว่าจะลดลงจากผู้ เลีÊ ยงกุ้ง

ลดการเลีÊ ยง  เพราะราคาทีÉขายกุ้งไม่สู้ดี เกิดสภาวะขาดทุนอีกทัÊง ราคาปลาป่นสูงมากเมืÉอเทียบต้นทุนกับ

วัตถุดิบโปรตีนตัวอืÉนๆ นีÉคงเป็นสถานการณ์ครัÊงหนึÉงในรอบปี การส่งออกในเดือนนีÊและเดือนหน้า น่าจะมี

ตัวเลข อยู่ทีÉเดือนละ řŜ,ŘŘŘ-řŝ,ŘŘŘ ตัน ยังถือว่าอยู่ในระดับทีÉสูงและคงลดลงประมาณเดือนละ ŜŘ-

ŝŘ% ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  

  การจับปลาเพิÉ งเริÉมเมืÉอสัปดาห์ทีÉ ผ่านมาได้ผลดีมากมีปลาสดเข้าโรงงานต่อวัน 

śŘŘ-ŝŘŘ ตัน/โรงงาน ยังมีผลให้ราคาภายในจีนอ่อนตัวลง มีการทยอยเปิดอ่าวตัÊงแต่เดือนกันยายนทัÊง

ตอนกลางถึงตอนเหนือของจีน ยิÉงเพิÉมปริมาณปลาป่นในจีนสูงขึÊนคาดว่าอกี ś-Ŝ เดือนต่อจากนีÊ  ปลาป่นใน

จีนจะสต็อคเพิÉมขึÊ นอย่างมาก ในขณะทีÉการใช้ลดลงอย่างมหาศาลสวนทางกับอุปทานจึงคาดว่าตัÊงแต่ช่วง

เดือนตุลาคมไปทางจีนคงหยุดซืÊ อปลาจากต่างประเทศ   

  จากสัปดาห์ทีÉผ่านมายังไม่มีข่าวจากทางเปรูเรืÉองการจับปลาอาจมีการเปิดขายเพียง

จาํนวนน้อย กบัจาํนวนของทีÉมีขายในระดับราคา Ś,ŝŘŘ-Ś,ŝŝŘ$ ซุปเปอรไพร์ม ซึÉงเปิดทาํให้คนซืÊอถอยหน ี 

 คงต้องรอดูการจับปลาภายในของจีนและปลาป่นทีÉเปิดขายถูกลง จากประเทศ

อินเดีย และเมก็ซิโก ว่ามีผลอย่างไรและสตอ็คปลาทีÉเพิÉมสงูขึÊน คงต้องรอดูเหตุการณ์ตลาดอีกครัÊง 

 สาํหรับตลาดทีÉจีนได้ข้อมูลทางการตลาดอีกว่า 

  ř )  โควตาครอป A ทีÉเปรูคงปิดฤดูกาลด้วยจาํนวนปลาป่น Ŝŝ,ŘŘŘ ตัน ทีÉผลิตได้

และส่งมอบกบัการขายล่วงหน้า řśŘ,ŘŘŘ ตัน ได้ śŘ-ŜŘ% ของออเดอร์ ส่วนทีÉเหลอืยกยอดไปส่งมอบในค

รอป B ในกรอบราคาทีÉ ř,ŠŘŘ-ř,šŘŘ $/ตัน โดยเป็นออปชัÉนของผู้ซืÊ อทีÉจะรับต่อหรือปฎิเสธในกรณีทีÉ

ราคาตลาดปักหัวลงตํÉากว่าทุนทีÉซืÊอไว้ก่อนหน้านีÊ  

  Ś ) โควตารอบครอป B เรือสาํรวจเริÉมออกสู่การสาํรวจเพืÉอนับความหนาแน่นของ

ชีวมวลแล้ว ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ตัวเลขครอป B น่าจะมีขัÊนตํÉาทีÉ ř.Ś-ř.ŝ ล้านตัน น้อยลง

กว่าครอปทีÉผ่านมาพอควร จําได้ว่าครอปทีÉผ่านมาน่าจะประมาณ Ś ล้านกลางๆ และจับได้ครบโควตา 

เนืÉองจากปีนีÊ  ยังคงมีผลกระทบจากเอลนีโญ และระยะห่างจากครอป A B มีน้อย การวางไข่และมวลสารคง

ยังไม่สมบูรณ์ 

  ś) ราคาภายในจีนตกลงมาอย่างมาก จาก řŠ,ŝŘŘ หยวน ลงมาสู่ระดับ řŝ,ŝŘŘ 

ประกอบกับ ภาคการเลีÊ ยงของจีนไม่สู้ดีนัก ราคาเนืÊอสัตว์ไม่ได้ราคาดีเหมือนทีÉผ่านมา เศรษฐกิจจีนโดยรวม
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แย่ลง แต่สตอ็คปลาป่นมีเพิÉมขึÊน กล่าวโดยรวมคือ อุปสงค์ลดลง ในขณะทีÉการเปิดอ่าวทางตอนใต้ทีÉผ่านมา

สองสัปดาห์ได้ผลดีถึงดีมาก จึงทาํให้อุปทานเพิÉมขึÊนในตลาด  

  Ŝ) ในช่วงนีÊตัÊงแต่ ŚŘ/Řš ต้นเดือน เป็นเทศกาลหยุดยาวของจีน เรือสินค้าปฎิเส

ธการไปจีน กว่า řŘ วัน ยังมีผลให้ปลาป่นถูกกักอยู่ในประเทศต้นทางรวมทัÊงไทยด้วย  

  ŝ) ตลาดผู้ผลิตทางแถบเอเชียตัÊงแต่เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย พม่า อินเดีย และ

แถบแอฟริกา เป็นฤดูการจับปลาอย่างต่อเนืÉอง จึงทาํให้ภาคอุปทานเพิÉมสูงขึÊน ยังส่งผลให้ตลาดแข่งขันการ

ขายมากขึÊน ในขณะทีÉผู้ซืÊ อลดคาํสัÉงซืÊ อลงด้วยเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวซึÉงมีการใช้ลดลง 

  ข่าวร้ายอีกอย่างคือมีผู้ ไม่หวังดีปล่อยข่าวลือในตลาดว่าปลาป่นไทยถูกทางการจีน

เข้มงวดการนําเข้ามาก และถูกตรวจทุกชุดในเรืÉองสารโลหะหนัก ทาํให้ผู้ซืÊ อต่างชะงักงัน และกังวลการซืÊ อ

ปลาป่นจากไทย เพราะการค้นหาสารโลหะหนักทาํให้ทัÊงผู้ซืÊ อผู้ ขายเดือดร้อนเวลาของเข้าถึงโกดังเพืÉอรอ

ตรวจ  ซึÉงข่าวดังกล่าวอาจเป็นจริงหรือเป็นเทจ็ได้ แต่คาดว่าน่าจะเป็นทีÉแค่ทีÉท่าเรือบางท่าเท่านัÊน 

  ความรู้ ของแหล่งทีÉมาเรืÉองโลหะหนักแต่ละอย่างเราคงต้องไปศึกษาเพิÉมหากสภาวะ

ตลาดเลวร้ายลง ผู้ซืÊ อกจ็ะหาเหตุไม่ซืÊ อปลาป่นไทย 

 ในเรืÉองเกีÉยวกบัโลหะหนักดังนีÊ  

 เท่าทีÉหาอ่านดู ความน่าจะเป็นทีÉเป็นไปได้มากทีÉสุดคือ มลพิษจากอุตสาหกรรม

เหมืองแร่และโรงงานยาง  

 สาํหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่จะปนเปืÊ อนมากับนํÊาสู่ดินและถูกชะลงสู่ทะเล และไป

ปนเปืÊ อนในสัตว์ทะเล ส่วนโรงงานยางคิดว่าน่าจะมีการควบคุมบําบัดนํÊาเสีย แต่ไม่มีความชัดเจนในทาง

ปฏิบัติ 

  แต่ทัÊงนีÊ  หากเป็นไปดังนีÊ  จะไปแก้ปัญหาทีÉต้นเหตุคงยาก ซึÉงคงต้องมาปรับแก้กันทีÉ

ปลายทาง  

 ซึÉงลองดูว่าจะมีวิธีการแยกพวกโลหะหนักพวกนีÊ ออกมาได้หรือไม่ ซึÉงยังไม่พบวิธีทีÉ

เหมาะกับปลาสด/ปลาป่น สว่นใหญ่วิธทีีÉใช้กันจะเป็นลกัษณะบาํบัดของเสยีซะมากกว่า 

  ดังนัÊนแล้ว ความน่าจะเป็นทีÉสุดในการบรรเทาเรืÉองนีÊ  อาจจะเป็นการติดตัÊงเครืÉอง

วิเคราะห์โลหะหนัก เพืÉอวิเคราะห์ปลาทีÉมาจากแถบนัÊน ซึÉงเครืÉองราคาสงูมาก คงต้องพิจารณาเรืÉองผ่อนหรือ

เช่ารายเดือน   

 สัปดาห์นีÊ ราคาอ้างอิงปลาป่นเปรูยังยืนแขง็ทีÉÉราคาเดิมทีÉ Ś,ŝŘŘ/-Ś,ŝŝŘ เหรียญ/

ตัน ทางเปรูเริÉมสาํรวจการวางไข่ของปลาระหว่างวันทีÉ Śŝ สงิหาคม - řŜ กันยายน ŚŘŚś 

 ราคาปลาป่นในจีนสัปดาห์ทีÉผ่านมาลดลง řŘŘ-ŚŘŘ หยวน/ตัน ถึงแม้ว่าปลาป่น

นาํเข้าจากเปรูจะน้อย แต่กมี็การนําเข้าปลาป่นจากประเทศอืÉนค่อนข้างมาก ทาํให้ปริมาณสต็อคหน้าท่าเรือ

เพิÉมขึÊน รวมถึงปลาป่นในประเทศจีนเองกําลังเข้าสู่ตลาด จึงทาํให้ราคาปลาป่นนําเข้าของจีนในตอนนีÊ อาจ

ต้องปรับตัวลดลง  

 ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือ จีน ประจาํวันทีÉ ř กนัยายน ŚŘŚś 

  - ปลา Şŝ% ราคา řş,ŚŘŘ-řş,śŘŘ หยวน/ตัน (ลดลง řŘŘ หยวน/ตัน)   
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  - ปลา Şş% ราคา řŠ,ŚŘŘ-řŠ,śŘŘ หยวน/ตัน (ลดลง řŘŘ หยวน/ตัน) 

  - ปลา ŞŠ% ราคา řŠ,şŘŘ-řŠ,ŠŘŘ หยวน/ ตัน (ลดลง řŘŘ หยวน/ตัน) 

 สตอ็คปลาป่นท่าเรือจีนประจาํวันทีÉ ř กันยายน ŚŘŚś โดยอยู่ทีÉ Dalian ş,şŘŘ ตัน             

Tianjin śŘŘ ตัน Shanghai śŠ,řŘŘ ตัน  Huangpu ŠŞ,şŘŘ ตัน Fangcheng ř,řŘŘ ตัน อืÉนๆ Ŝ,řřŘ ตัน

คงเหลอื řŞş,ŚŘŘ ตัน 

 ราคาตลาดนอกเปรู ปรับลงกัน ŚŘŘ-śŘŘ $/ตัน คงต้องรอดูต่อไปว่าตลาดใหญ่

อย่างประเทศเปรูและชิลีจะมีการปรับราคาลงได้อีกหรือไม่  

 สถานการณป์ลาป่นภายต่างประเทศ :  Weekly report - August 19, 2023 

 การจับปลาเชิงสาํรวจเป็นเวลา řŘ วันในพืÊ นทีÉตอนเหนือ/ตอนกลางของเปรู จับปลาได้

ทัÊงหมด ŚŚŜ,ŘŘŘ m/t ซึÉงคิดเป็นปลาป่นประมาณ ŝŜ,ŘŘŘ m/t  ผลทีÉได้ไม่แย่นักสาํหรับช่วงเวลาการจับ

ปลาทีÉสัÊนและหนักหน่วง 

 เราเห็นตัวบ่งชีÊ ราคาบางอย่างจากเปรูว่าราคาจะอ่อนลงเล็กน้อย ไม่ใช่เพราะว่ามีของให้ขาย

มากขึÊน เนืÉองจากการจับปลา řŘ วันนีÊ  ของยังไม่เพียงพอสาํหรับยอดขายทัÊงหมดทีÉจองไว้แล้วเลย อ้างอิงจาก

รายงานการค้า ยังคงมียอดขายอีกประมาณ Ŝŝ,ŘŘŘ m/t ทีÉไม่สามารถเติมเต็มได้ และจะต้องเลืÉอนไปยัง

ฤดูกาลจับปลาครัÊงถัดไป 

 ทางการค้ากาํลงับ่นว่าไม่มีการกาํหนดโควตาใหม่สาํหรับเปรูใต้ ทาํให้ไม่สามารถจับปลาได้ 

 การพูดคุยได้เปลีÉยนไปสู่ฤดูกาลหน้าแล้ว โดยทางการค้าประมาณการโควตาครัÊงถัดไปตัÊงแต่

ระดับตํÉาทีÉ Ś.Ř ล้าน m/t ไปจนถึงระดับสูงทีÉ ś.ŝ ล้าน m/t ฤดูกาลนีÊคาดว่าจะเริÉมในช่วงปลายเดือนตุลาคม 

 รายงานจากประเทศจีนแสดงให้เห็นว่า การใช้ปลาป่นคาดว่าจะลดลง ŚŘ% แต่การนําเข้า

ปลาป่นจะลดลง śŚ%  การส่งออกของเปรูไปยังจีนจนถึงเดือนกรกฎาคม ŚŘŚś ลดลง Ŝř% แต่การจัดส่ง

ของเปรูทัÊงหมดลดลงมากเนืÉองจากไม่มีการจับปลา 

 มีคาํถามว่าผลกระทบระยะยาวต่อการใช้ปลาป่นของโลกทีÉปีนีÊมีปริมาณน้อยลงจะเป็นอย่างไร  

จีนจะเลิกใช้ปลาป่นราคาแพงแบบนีÊหรือไม่  โปรตีนทางเลือกอืÉนๆ สามารถทาํงานได้ดี (หรือเกือบเท่าๆ 

กัน) เช่นเดียวกับปลาป่นหรือไม่? 

Weekly Report - August 26, 2023 

 ไม่มีอะไรใหม่ให้รายงานเกีÉยวกบัการจับปลาในเปรู ทุกคนต่างกร็อและคาดเดาว่าจะเกดิอะไร

ขึÊนกับโควตาภาคเหนือ/กลางต่อไป และสงสยัว่าจะมีการประกาศโควตาจับปลาของภาคใต้หรือไม่ 

 รายงานการค้าระบุว่าปลาป่นทีÉนาํเข้ามา ทีÉไม่ได้มาจากเปรู/ชิลี คาดว่าจะมีปริมาณมาก ซึÉงทาํ

ให้ราคาในจีนลดลง สต๊อกปลาป่นในจีนเพิÉมขึÊนเนืÉองจากการเข้ามาใหม่ทัÊงหมดนีÊ   มีรายงานว่าสตอ๊กปลาป่น

ในท่าเรือเพิÉมขึÊนประมาณ řŞ% หรือ řŞŚ,ŘŘŘ m/t 

 เมืÉอพิจารณาถึงปลาป่นทีÉนําเข้ามาในจีนในเดือนกรกฎาคม โดยทีÉไม่มีเปรูอยู่ในตลาด ผู้

จัดส่งรายใหญ่ทีÉสดุ ได้แก่ เวียดนาม รัสเซีย ชิลี อนิเดีย ไทย และเมก็ซิโก 

 การล่องเรือ IMARPE ก่อนฤดูกาลหน้าคาดว่าจะเริÉมในไม่ช้าและดาํเนินไปจนถึงปลายเดือน

กันยายน ซึÉงอาจหมายความว่าโควตาใหม่อาจเกดิขึÊนในช่วงเดือนตุลาคม 
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 ในส่วนของราคา ไม่มีใครคาดการณ์ว่าราคาโลกจะลดลงในอกี ś เดือนข้างหน้า มาดูกนัว่าจะ

เกิดอะไรขึÊนเมืÉอเปรูกลับมาจับปลาอีกครัÊง 

Weekly Report - September 2, 2023 

 เกษตรกรผู้ เลีÊ ยงปลาชาวรัสเซียกาํลังขอให้ห้ามการส่งออกปลาป่นและนํÊามัน เนืÉองจากการ

ขาดแคลนอาหารสัตว์นํÊา รัสเซียกําลังพยายามทีÉจะขยายการผลิตอาหารสัตว์นํÊา แต่พบว่าเป็นเรืÉองยาก

เนืÉองจากขาดวัตถุดิบ 

 ในเปรูทุกอย่างเงียบสงบมาก เรือสาํรวจของ IMARPE ล่าสุดเพิÉงเริÉมต้นเหมือนเป็นจุดเริÉม

ของฤดูกาลจับปลาครัÊงหน้า เรืออาจล่องถึงเดือนตุลาคม 

 มีการพูดคุยทางการค้ากันเลก็น้อยเกีÉยวกับราคาปลาป่นสาํหรับการขายล่วงหน้าของฤดูกาล

หน้า โดยความคิดเหน็ส่วนใหญ่คือ ราคาเกรด Super Prime น่าจะอยู่ทีÉ usd  2,200 m/t ซึÉงมาจากราคาชิลี

ในปัจจุบัน แต่กไ็ม่มีใครรู้จริงๆว่าผู้ผลิตจะมีของให้ขายหรือไม่ 

 รายงานการค้ายังกล่าวถึงข่าวแย่มากมายต่อกระทรวงอุตสาหกรรม เนืÉองจากวิธีการจัดการ

ของฤดูกาลจับปลาทีÉผ่านมาทีÉแย่มาก ดูเหมือนทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันว่าสิÉงต่างๆ สามารถทาํได้ดีกว่านีÊ  

และฤดูกาลจับปลาสามารถกอบกู้ ได้ มีความคิดเห็นเพิÉมเติมอีกว่ากระทรวงไม่ได้ให้ความสําคัญกับ

ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมปลาป่นและอุตสาหกรรมเรือประมง 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ś รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบ ริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก             

ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞŞ 

ผู้ จัดการสมาคมฯรายงานว่าได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ       

สมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞŞ  ทาง E-mail ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯตรวจทานเป็นทีÉ

เรียบร้อยแล้ว  

 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก 

ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞŞ 

 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ      

 

ś.ř  รายงานผลผลิตปลาป่นประจําปี ŚŝŞŞ (มกราคม – กรกฎาคม) 

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้รับข้อมูลจากกรมประมงทีÉได้

ตรวจเอกสาร MCPD และข้อมูลจากการจัดทาํหนังสือภายใต้ระบบ Thai Flagged (TFCC) จากสมาชิกทัÉว

ประเทศเดือนมกราคม-กรกฎาคม  ŚŝŞŞ ได้ผลผลิตรวมอยู่ทีÉ  řŜş,śŘŝ.ŞŞ ตัน  
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ทัÊงนีÊ ข้อมูลทีÉแจ้งทีÉประชุมตัÊงแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ŚŝŞŞ เป็นข้อมูลทีÉทางกองฯได้

ปรับระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

ś.Ś  รายงานงบรายรบั – รายจ่ายประจําเดือนมถินุายน-กรกฎาคม  ŚŝŞŞ และ 

งบประมาณรายรบั-รายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ และฐานะการเงิน ณ วนัทีÉ śř กรกฎาคม ŚŝŞŞ 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้ รายงานงบรายรับ – รายจ่ายประจําเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  

ŚŝŞŞ และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ และฐานะการเงิน ณ วันทีÉ śř กรกฎาคม ŚŝŞŞ            

ต่อทีÉประชุมดังนีÊ  

  

มติทีÉประชุม  รับทราบ 

 

 3.3   รายงานการเก็บค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี 2566  

และการเก็บค่าบาํรุงพิเศษจากการส่งออกไตรมาสทีÉ Ś/ŚŝŞŞ (เม.ย.-มิ.ย.) 

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานการเกบ็ค่าบํารุงสมาชิกประจําปี ŚŝŞŞ และการเกบ็ค่าบํารุง

พิเศษจากการส่งออกไตรมาสทีÉ 2/2566 (เม.ย.-มิ.ย.)  ดังนีÊ  

 

งบรายรบั-รายจ่าย ม.ิย.ŞŞ ก.ค.ŞŞ   

รายรบัประจําเดือนมิถนุายน - กรกฎาคม ŚŝŞŞ 373,793.72 10,460.00   

รายจ่ายประจําเดือนมิถนุายน - กรกฎาคม ŚŝŞŞ 223,751.03 223,905.85   

รายรบัมากกว่า (นอ้ยกว่า) รายจ่าย 150,042.69 (213,445.85)   

ประมาณการรายรบัประจําปี ŚŝŞ  3,000,000.00    

รบัแลว้เดือนมกราคม -กรกฎาคม ŚŝŞŞ 2,077,571.10    

  คงเหลือ 922,428.90  

ประมาณการรายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ 3,000,000.00    

จ่ายแลว้เดือนมกราคม – กรกฎาคม ŚŝŞŞ 1,486,425.22    

  คงเหลือ 1,513,574.78  

รายงานฐานะการเงิน  śř พ.ค.ŞŞ śŘ มิ.ย.ŞŞ śř ก.ค.ŞŞ  

เงินสด  1,831.00 2,292.00 1,617.00  

เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรพัย)์ 869,297.49 988,928.75 800,453.01  

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวนั) 1,000.76 34,896.33 10,230.93  

สลากออมสิน (Ś ปี) ś พ.ค.Şŝ  5,775,000.00 5,775,000.00 5,775,000.00  

เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรพัย)์ 21,793.59 23,278.59 24,738.59  

รวมทัÊงสิÊ น 6,668,922.84 6,824,395.67 6,612,039.53  
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เม.ย. พ.ค. ม.ิย. บาท/ คิดเป็นเงิน/

ตัน ตัน ตัน ตัน บาท

1 บจ.พฒันาการตลาดปลาป่น 7,699.500      7,201.150      8,951.450      23,852.100    10 238,521.00      

2 บจ.ที.ซี. ยูเนีÉยน อโกรเทค 1,900.000      2,000.000      1,980.000      5,880.000      10 58,800.00        

3 บจ.อนุสรณ์มหาชยัซูริมิ 580.000         900.000         490.000         1,970.000      10 19,700.00        

4 บจ.เอ็น.เค. ปลาป่น 400.000         700.000         400.000         1,500.000      10 15,000.00        

5 บจ.ธัสโก ้อินเตอร์เนช ัÉนแนล 200.000         400.000         608.000         1,208.000      10 12,080.00        

6 หจก.โชคอุดมพฒันาปลาป่น 200.000         600.000         200.000         1,000.000      10 10,000.00        

7 บจ.สตาร์ฟิช 300.000         -                200.000         500.000         10 5,000.00          

8 บจ.โอเชีÉยนฟีด เทรดดิÊง -                199.600         199.600         399.200         10 3,992.00          

9 บจ.เอส.เค.เอส.อะโกรมารีน 99.700           99.700           199.400         398.800         10 3,988.00          

10 บจ.สหมิตรปลาป่น 200.000         -                -                200.000         10 2,000.00          

11 บจ.อภิทุนปลาป่น -                100.000         -                100.000         10 1,000.00          

รวม 11,579.200    12,200.450    13,228.450    37,008.100    10 370,081.00      

ชืÉ อบริษัท รวม/ตัน

ค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี ŚŝŞŞ 

 

ค่าบํารุงพเิศษจากการส่งออกไตรมาสทีÉ Ś/ŚŝŞŞ  (เม.ย.-มิ.ย.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

3.4 รายงานการเขา้ร่วมประชุมคณะทํางานว่าดว้ยความร่วมมือในการพฒันาระบบ 

การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย (CCRF) และการดําเนินโครงการการปรับปรุง         

การทําประมง  (Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

  ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่า  Marin Trust  ได้เดินทางมาประเทศไทย

ระหว่างวันทีÉ řŠ-ŚŘ กรกฎาคม ŚŝŞŞ เพืÉอพบปะภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้องเพืÉอหารือความคืบหน้ากิจกรรมตาม

แผนปฏบิัติการจัดการประมงอวนลากอ่าวไทย (FAP) และนาํเสนอความคืบหน้าการพัฒนามาตรฐานการทาํ

ประมงสาํหรับปลาหลากหลายสายพันธุ ์  ( Multi-Species Fishery) โดยสรุปสาระสาํคัญได้ดังนีÊ  

วนัทีÉ řŠ กรกฎาคม ŚŝŞŞ 

ค่าบาํรุงสมาชิกสามัญ   จาํนวน ŞŞ ราย รับชาํระ ŝś ราย เป็นเงิน 1,074,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řś ราย เป็นเงิน 240,000.00 บาท 

ค่าบาํรุงสมาชิกสมทบ  จาํนวน ŜŘ ราย รับชาํระ śŘ ราย เป็นเงิน 270,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řŘ ราย เป็นเงิน 90,000.00 บาท 
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 ได้เข้าประชุมร่วมกับกรมประมง และภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้องทัÊงนีÊทางคณะทาํงานการพัฒนาระบบการ

ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑป์ระมงของไทย  (TFSR) ได้รายงานความคืบหน้าของการดาํเนินการฝ่ายไทย ให้ทีÉ

ประชุมรับทราบโดยมีรองอธบิดีกรมประมง เป็นประธาน สาํหรับทางฝ่าย MarinTrust รับทราบความคืบหน้า

แล้ว กม็ีชีÊ แจงในส่วนความคืบหน้าด้วยเช่นกนั 

วนัทีÉ řš กรกฎาคม ŚŝŞŞŞ 

 ในช่วงเช้ากรมประมง โดยประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้นาํ Marin Trust และคณะทาํงาน TSFR เข้า

เยีÉยมชมองค์การสะพานปลาทีÉจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมดูการปฏิบัติงานของเรือและการทาํเอกสาร MCPD 

หลังเสรจ็สิÊนได้เดินทางเยีÉยมชมโรงงานปลาป่นทีÉได้รับการรับรองจาก Marin Trust แล้วคือ โรงงานปิโยโภค

ภัณฑ์ โดยผู้บริหารของโรงงานให้การต้อนรับและพาเยีÉยมชมการผลิตปลาป่นในโรงงาน 

วนัทีÉ ŚŘ กรกฎาคม ŚŝŞŞ 

 MarinTrust และคณะทาํงาน TSFR ได้เดินทางมาทีÉสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย โดยคุณอาํนวย  เอืÊ อ

อารีมิตร นายกสมาคมฯพร้อมคุณสุภาวดี โชคสกุลนิมิต ,คุณมงคล  เหล่าทวีสุข อุปนายกสมาคมฯ /คุณ

กิตติพัฒน์ เอืÊ ออารีมิตร กรรมการกลาง/คุณวรรณา  โรจน์กังสดาล กรรมการกลาง ให้การต้อนรับ ซึÉงได้

ร่วมกันหารือในประเดน็ต่างๆพอสรุปได้ดังนีÊ  

ř.  สมาคมฯโดยคุณกติติพัฒน์ เอืÊออารีมิตร กรรมการกลาง ได้บรรยายข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตปลา

ป่นไทย เช่น วันก่อตัÊง ทีÉตัÊงสมาคมฯ จาํนวนสมาชิก รายละเอยีดผลผลิตปลาป่นจากวัตถุดิบแหล่งต่างๆและ

สถิติการส่งออกปลาป่น พร้อมรายชืÉอผู้ทีÉได้รับรองมาตรฐานโรงงานจาก Marin Trust ด้วย 

Ś.  ด้าน Marin Trust กไ็ด้แสดงข้อมูลต่างๆของการดําเนินการของ FIP ทีÉผ่านมาอย่างกว้างๆให้

ทราบและแจ้งว่าขณะนีÊ ได้พัฒนาเป็นเวอร์ชัÉน ś แล้วกค็งจะต้องค่อยๆดาํเนินการต่อไปโดยหลักใหญ่ๆคือ

เรืÉองของการตรวจสอบย้อนกลับ การแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิÉงแวดล้อมตลอดจนวัตถุดิบทีÉ

จับและแหล่งทีÉมาของวัตถุดิบทีÉต้องเป็นทีÉยอมรับ 

ś.  สมาคมฯได้แลกเปลีÉยนข้อซักถามต่างๆโดยประเดน็ทีÉสาํคัญคือเรืÉองของสายพันธุ์ปลาทีÉกาํลัง

ศึกษาอยู่นัÊน โดยสมาชิกได้กังวลในเรืÉองของวัตถุดิบทีÉถูกจับขึÊ นมามีหลากหลายสายพันธุ์มาก หากต่อไป

โรงงานทาํ FIP แล้ว สายพันธุ์ปลาทีÉไม่ได้ถูกระบุไว้ หากมีการนําขึÊนมาผลิตจะมีความผิดหรือไม่ ซึÉงเป็น

ประเดน็ทีÉทุกโรงงานกังวลมาก ซึÉงขณะนีÊทางทมีงานวิจัยกก็าํลังทาํการวิจัยในเรืÉองนีÊ  แต่ยังไม่ชัดเจนแต่อย่าง

ใด  ดังนัÊนสมาคมฯจะขอความชัดเจนในเรืÉองสายพันธุ์ปลาก่อนว่าถ้าต้องระบุสายพันธุ์ปลาแล้ว การทาํ FIP 

คงจะเกิดยากเพราะโรงงานทีÉได้รับการรับรองไปแล้วส่วนใหญ่จะมีวัตถุดิบเป็นปลาประเภทเดียวเท่านัÊน จึง

ง่ายต่อการทาํ FIP แต่โรงงานอืÉนๆทีÉรับวัตถุดิบจากเรือ จะได้วัตถุดิบหลากหลายสายพันธุม์าก จะให้ระบุเป็น

อย่างไรเพืÉ อการดําเนินการจะได้ลุล่วง ซึÉงทาง Marin Trust ได้ให้คําตอบทีÉ ชัดเจนว่า ณ ขณะนีÊ ยังอยู่ใน

ระหว่างการทาํงานวิจัยการระบุในเอกสารให้ใช้คาํว่า Multispcies (หลากหลายสายพันธุ์) ได้เลย โดยไม่ต้อง

เขียนว่าเป็นปลาสายพันธุ์อะไร เพืÉอจะได้ง่ายต่อการดาํเนินการ   สาํหรับการทาํวิจัยนัÊนเราต้องทาํเพืÉอให้รู้ ว่า

สายพันธุ์ปลาประเภทใดทีÉใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว โดยทีÉจะต้องมีการกาํหนดต่อไป เช่น สายพันธุ์ทีÉมีความเสีÉยง

หรือแหล่งทีÉอยู่อาศัยของปลาทีÉหายาก เป็นต้น ซึÉง FAO กมี็ความเข้าใจในบริบทของคาํว่าหลากหลายสาย

พันธุม์ากขึÊนแล้ว ดังนัÊนประเดน็เรืÉองการระบุสายพันธุก์ค็งจะผ่อนคลายไปได้แล้ว 
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มติทีÉประชุม ให้สมาคมฯติดตามความคืบหน้าของโครงการฯหากมีความคืบหน้าเป็นเช่นไรให้รายงานทีÉ

ประชุมทราบต่อไป 

 

3.5 รายงานการจัดประชุมชีÊ แจงการเปลีÉยนแปลงระบบ GMP&HACCP  

เป็นระบบ GHPs (เมืÉอวนัทีÉ 7 สิงหาคม 2566)  ผ่านระบบออนไลน ์ จัดโดย...กองควบคุมอาหารและ

ยาสตัว ์กรมปศุสตัว ์   

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าเมืÉอวันทีÉ ş สิงหาคม ŚŝŞŞ สมาชิกได้เข้า 

รับฟังกรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ชีÊ แจงเกีÉยวกับแนวทางการดําเนินการให้การรับรอง

ระบบ GHPs แล้ว และสมาคมฯได้หารือกับกองควบคุมฯดังกล่าว   เห็นว่าทางกองควบคุมฯต้องการให้

โรงงานปลาป่นได้รับการอบรมเพืÉอพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินในโรงงานของตน ซึÉงต้องเป็นการอบรม

ข้อกาํหนดต่างๆ ซึÉงจะมีข้อทีÉต้องปรับปรุงเปลีÉยนแปลงและในโรงงานจะต้องมีผู้ทีÉผ่านการอบรมอย่างน้อย ř 

ท่าน เพืÉอสามารถดาํเนินการระบบ GHPs ได้ ดังนัÊนสมาคมฯจึงได้หาข้อมูลเพืÉอจะสามารถจัดอมรมให้กับ

สมาชิก 

ซึÉงการจัดอบรมเพืÉอพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินนีÊ สมาคมฯได้ประสานไปยังสถาบันรับรอง

มาตรฐาน ISO  ซึÉงเป็นสถาบันทีÉให้การบริการด้านการอบรม จนผู้ เข้ารับการอบรมได้รับประกาศนียบัตรจาก

สถาบัน  ซึÉงสามารถจัดได้ครัÊงละ Ŝŝ ท่าน โดยสมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราท่านละ Ŝ,ŘŘŘ.ŘŘ บาท 

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิÉมแล้ว)โดยเบืÊองต้นสามารถจัดอบรมได้ในวันทีÉ Ŝ-Ş กนัยายน  ŚŝŞŞ  เวลา Š.ŘŘ-

řŞ.śŘ น. โดยสมาคมฯจะจัดให้ทีÉโรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ 

หวัขอ้ในการอบรม 

ř. บทนาํ GHPs/HACCP และกุญแจสาํคัญ ŝ ประการเพืÉอให้อาหารปลอดภัยขององค์การอนามัย

โลก 

Ś. เปรียบเทยีบข้อกาํหนด GMP/HACCP rev.ŘŜ และ GHPs/HACCP Draft rev.05 

ś. ข้อกาํหนด GHPs และ HACCP system Draft Revision 5-2020 

Ŝ. ความรู้ เบืÊองต้นของการตรวจติดตามภายใน เช่น คาํศัพท์ การตรวจติดตามภายใน คุณสมบัติของ

ผู้ตรวจติดตามและขัÊนตอนในการตรวจติดตามภายใน 

5. Workshop: เพืÉอสร้างเสริมทกัษะและความเข้าใจในเนืÊอหาในการฝึกอบรม 

ประโยชนท์ีÉจะไดร้บั 

ř. ได้รับความรู้และความเข้าใจในหลกัการทัÉวไปสาํหรับสขุลักษณะอาหาร และระบบการวิเคราะห์ 

อันตรายและจุดวิกฤตทีÉต้องควบคุม ฉบับแก้ไขครัÊงทีÉ ŝ 

Ś. เตรียมความพร้อมในการปรับเปลีÉยนเป็นข้อกาํหนด GHPs/HACCP ฉบับแก้ไขครัÊงทีÉ ŝ ปี  

2020 

ś. ได้รับความรู้และความเข้าใจในหลกัการทัÉวไปสาํหรับการตรวจประเมินภายใน 
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Ŝ. ผู้ เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

โดยขณะนีÊ มีสมาชิกทีÉสนใจขอเขา้ร่วมการอบรม  ตามรายชืÉอดังต่อไปนีÊ  

จังหวดันนทบุรี 

ř.บริษัทธสัโก้อนิเตอร์เนชัÉนแนล จาํกัด  

จังหวดัสมุทรสาคร 

ř.บริษัท บี เอน็ ท ีเทรดดิÊง จาํกัด   Ś.บริษัทสยาม พรีเชียสฟีดส ์จาํกัด  

ś.บริษัทแปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส ์จาํกัด  Ŝ.บริษัทสหมิตรปลาป่น จาํกัด  

ŝ.บริษัทโอเชีÉยนฟีด จาํกดั    Ş.บริษัทมหัตสนิวารี จาํกดั  

ş.บริษัทอนุสรณ์มหาชัยซริูมิ จาํกดั   Š.บริษัทอภทิุนปลาป่น จาํกัด  

š.บริษัทอุตสาหกรรมปลาป่นท่าจีน จาํกัด  řŘ.บริษัทเอน็ เค ปลาป่น จาํกดั  

řř.บริษัทศิริแสงอาราํพี จาํกัด    řŚ.บริษัทรุ่งสนิโภคภัณฑ์ จาํกัด 

řś.บริษัทนิวัฒน์อุตสาหกรรมปลาป่น จาํกดั  řŜ.บริษัทเสริมสนิผลิตภณัฑป์ลา จาํกัด  

řŝ.หจก.รวมมิตรโภคภัณฑอ์ุตสาหกรรม  řŞ.บริษัทศิริชัยอุตสาหกรรมปลาป่น จาํกดั  

řş.บริษัท เอส.เค.เอส.อะโกรมารีน จาํกดั 

จังหวดัสมุทรปราการ 

ř.บริษัทปลาป่นคลองด่าน (ŚŝśŘ) จาํกัด 

จังหวดัระยอง  

ř.บริษัทอิสเทร์ินปลาป่น จาํกดั  

จังหวดัชุมพร   

ř.หจก.ทุ่งคาปลาป่น 

จังหวดัระนอง  

ř.บริษัทกรุงเทพมหกิจ จาํกัด    Ś.บริษทัสขุเรืองแก้ว (ŚŘŘŜ) จาํกดั  

จังหวดัภูเกต็   

ř. บริษัทอุตสาหกรรมปลาป่นภเูกต็ จาํกัด  Ś.บริษทัเซ้าเทร์ินมารีนเอน็เตอร์ไพร์ส จาํกัดจังหวดั

ตรงั  

ř. บริษัท เจ.ดี.พี. จาํกดั 

จังหวดัสงขลา   

ř.บริษัทแสงเจริญวัฒนาการประมง จาํกดั  2.บริษัท โรงงานปลาป่นภาคใต้ (řššŞ) จาํกดั  

2.บริษัทแป๊ะแชสงขลา จาํกดั    3.บริษัทสมิหลาปลาป่น จาํกดั  

จังหวดัพงังา 

ř. หจก.โชคอุดมพัฒนาปลาป่น    2.บริษัทโชควัลลภา 

จังหวดันครศรีธรรมราช 

ř.หจก.โรงงานปลาป่นสชิล    Ś.บริษัทโรงงานสชุาโตปลาป่น จาํกดั  
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จังหวดัปัตตานี   

1.บริษัทพัฒนาการประมงปัตตานี จาํกดั  2.บริษัทสากลปลาป่น จาํกัด  

รวมทัÊงหมด śŞ โรงงาน ŝŘ คน สามารถดาํเนินการจัดอบรมได้ 

มติทีÉประชุม รับทราบและให้สมาคมฯดาํเนินการตามทีÉเสนอมา 

 

3.6 รายงานการเขา้ร่วมประชุมร่วมกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิÉงแวดลอ้ม (เมืÉอวนัทีÉ 7 สิงหาคม 2566) จัดโดย...สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานทีÉประชุมทราบถึงความเป็นมาของเรืÉองการกาํหนดค่ามาตรฐาน

พารามิเตอร์ ฟอสฟอรัสทัÊงหมด (TP)  ตามลาํดับดังนีÊ  

วนัทีÉ Śř กรกฎาคม ŚŝŞŞ  

สมาคมฯได้รับทราบจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่ากรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม จะมีการกําหนดค่ามาตรฐานพารามิเตอร์ ฟอสฟอรัสทัÊงหมด (TP)   

ในการทีÉจะออกมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊ งจากโรงงานประกอบกิจการเกีÉยวกับอาหารสัตว์ตาม

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท řŝ(ř) และ řŝ(Ś) ซึÉงคือโรงงานปลาป่นอยู่ในประเภท řŝ(Ś) 

 และจะมีการประชุมคณะทาํงานดังกล่าวฯในวันทีÉ ş สิงหาคม ŚŝŞŞ ดังนัÊนสมาคมฯจึงได้มีหนังสือ

แจ้งยังสมาชิกทัÉวประเทศขอให้เกบ็ตัวอย่างนํÊาทิÊ งในโรงงานซึÉงผ่านการบาํบัดแล้วส่งตรวจหาค่าพารามิเตอร์

ฟอสฟอรัสทัÊงหมด (TP) และให้แจ้งผลกลับยังสมาคมฯโดยเร็วทีÉสุดเพืÉอจะได้รวบรวมนําเข้าทีÉประชุมใน

วันทีÉ ş สิงหาคม ŚŝŞŞ ต่อไป 

วนัทีÉ ŚŚ กรกฎาคม -ş สิงหาคม ŚŝŞŞ  

สมาชิกส่งผลตรวจกลับมาสมาคมฯยังมีจาํนวนน้อยมากซึÉงอาจเป็นเพราะระยะเวลาในการส่งตรวจ 

ผลทีÉได้จึงยังไม่มากพอทีÉจะรวบรวมไปประชุมในวันทีÉ ş สงิหาคม ŚŝŞŞ 

วนัทีÉ ş สิงหาคม ŚŝŞŞ  

กรมควบคุมมลพิษได้กําหนดให้คณะทํางานกําหนดมาตรฐานนํÊาทิÊ งจากโรงงานประกอบกิจการ

เกีÉยวกับอาหารสัตว์ เชิญประชุมผู้ เกีÉยวข้องเพืÉอหารือเกีÉยวกับการกาํหนดรายการและค่ามาตรฐานนํÊาทิÊ งทีÉ

เหมาะสม ทัÊงนีÊ โดยเชิญผ่านทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึÉงสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยได้รับความ

อนุเคราะห์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมรับฟังและชีÊแจงด้วย ซึÉงทีÉประชุมสรุปได้ดังนีÊ  

 ř. เบืÊองต้นกาํหนดโรงงานลาํดับทีÉ řŝ(Ś) ค่าฟอสฟอรัส (TP) ไม่เกนิ ŝ มิลลกิรัม/ค่าเปอร์เซน็ไทล์

ทีÉ şŘ 

 Ś. สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยแจ้งทีÉประชุมขอกลับไปรวบรวมผลการตรวจค่า TP จากสมาชิกทัÉว

ประเทศเพืÉอนาํมาเสนอเป็นข้อมูลให้กับกรมควบคุมมลพิษในการทีÉจะบังคับใช้ต่อไป 

วนัทีÉ řş สิงหาคม ŚŝŞŞ  
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สมาคมฯรวบรวมค่านํÊาทิÊ งจากสมาชิกทีÉส่งผลตรวจมาให้ไปยังกรมควบคุมมลพิษและสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทัÊงนีÊ เพืÉอจะได้นาํเข้าทีÉประชุมพิจารณาต่อไปในวันทีÉ ŚŚ สิงหาคม ŚŝŞŞ ผล

เป็นเช่นไรสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

มติทีÉประชุม รับทราบและให้สมาคมฯติดตามการประชุมวันทีÉ ŚŚ สิงหาคม ŚŝŞŞ เพืÉอแจ้งยังสมาชิก

ทราบโดยทัÉวกัน 

 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

4.1 พิจารณากาํหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ Śř  

ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞŞ พรอ้มประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจําปี ŚŝŞŞ (มีวาระเลือกตัÊงรอบปีบริหาร ŚŝŞŞ-

2568)   

ประธานทีÉประชุมได้แจ้งทีÉประชุมทราบว่าการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาํปี  2566       

ในเดือนตุลาคม ŚŝŞ6  ปีนีÊ มีวาระเลือกตัÊง โดยได้กําหนดเบืÊ องต้นเป็นเดือนตุลาคม ŚŝŞŞ โดยจะจัดทีÉ

โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญราษฎร์ ซึÉงในช่วงเช้า สมาคมฯจะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯสมัยทีÉ Ś1 ครัÊงทีÉ 5/2566  และช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาํปี ŚŝŞ6  

 

มติทีÉประชุม รับทราบและให้สมาคมฯดาํเนินการตามทีÉเสนอมา 

 

4.2 พิจารณาโปรแกรมกิจกรรมสมาคมฯเดือนพฤศจิกายน ŚŝŞŞ 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้นาํเสนอโปรแกรมการเดินทางท่องเทีÉยว ŝ วัน Ŝ คนื  เส้นทางคุนหมิง- 

สิบสองปันนาหลวงพระบาง ระหว่างวันทีÉ ř-ŝ พฤศจิกายน ŚŝŞŞ ในราคา śŘ,šŘŘ.ŘŘ บาท ตามทีÉได้

ประชาสมัพันธ ์จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการฯร่วมกจิกรรมในครัÊงนีÊ  

 

มติทีÉประชุม ให้สมาคมฯดาํเนินการโดยขอรายชืÉอผู้ทีÉมีความประสงค์จะเดินทางเพืÉอแจ้งยังบริษัททัวร์ให้

ดาํเนินการต่อไป 

     

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ (ถา้มี) 

  -ไม่ม-ี 

ปิดประชุม เวลา řŞ.ŘŘ น. 

    ลงชืÉอ…อาํนวย  เอืÊออารีมิตร....ประธานทีÉประชุม 

      ( นายอาํนวย  เอืÊออารีมิตร) 
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    ลงชืÉอ.........ณิชกมล  อุมารี.......ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารสมาคมฯ 

           (นางณิชกมล  อุมารี) 

   

ลงชืÉอ…ณิชกมล   อุมารี..ผู้จดบันทกึการประชุม                                         

 ( นางณิชกมล   อุมารี ) 

 

 

 

 


